

บาท/ดอลลาร์ภาคเข้าอ่อนค่าตามสกุลเงินภูมิภาค-ยูโร หลังกรีซถูกลดเครดิต

*บาท/ดอลลาร์ภาคเข้าอ่อนค่าตามสกุลเงินเอเชียและยูโร โดยได้รับแรงกดดันจากที่มูตีส อินเวสเตอร์ เซอร์วิส ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของกรีซลงอีก

*ดอลลาร์ทรงตัวใกล้เคียงระดับต่ำสุดในรอบ 1 เดือนเมื่อเทียบกับตะกร้าเงิน และทรงตัวใกล้เคียงระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ เมื่อเทียบกับฟรังก์สวิส ในการซื้อขายช่วงเช้านี้ที่ตลาดเอเชีย หลังข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอมากขึ้นของสหรัฐ ทำให้เกิดความวิตกว่า เศรษฐกิจสหรัฐอาจชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง

*สหรัฐเปิดเผยวานนี้ว่า บริษัทในสหรัฐจ้างงานน้อยกว่าคาดในเดือนพ.ค. และผลผลิตในภาคการผลิตชะลอตัวลงสู่ระดับต่ำสุดตั้งแต่ปี 52 ซึ่งทำให้ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 6 เดือน ที่ต่ำกว่า 3.0%

*ยูโรได้รับผลกระทบเมื่อวานนี้ หลังมูตีส อินเวสเตอร์ เซอร์วิส ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของกรีซลง 3 ขั้นสู่สถานะขยะ

*มูตีสปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของกรีซลงจาก B1 สู่ Caa1 และแนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในเชิงลบ โดยอาจมีการปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือลงอีก ในระยะสั้นถึงระยะกลาง

*เยนได้รับผลกระทบจากความวิตกว่า นายกรัฐมนตรีนาโโตะ คัง อาจจะสูญเสียตำแหน่ง หลังจากกลุ่มผู้คัดค้านในพรรคของเขาเปิดเผยว่า พวกเขาจะสนับสนุนการลงมติไม่ไว้วางใจในวันนี้

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถูกลดลงกว่าหนึ่งกระหว่างธนาคารของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 30.286 บาท

*09.24 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 30.30/32 จาก 30.25/29 เมื่อวาน ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 30.28/35 จาก 30.26/28 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 81.16/21 จาก 80.94 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.4347/49 จาก 1.4329 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

"เข้านี้(เงินบาท)อ่อนค่าลงมาตามสกุลเงินภูมิภาค แล้วก็ตัวยูโร จากที่กรีซโดนมูตีสลดเครดิต ก็ถ่วงกันลงมา ช่วงนี้ก็คงตามยูโรไปก่อน" ดิลเลอร์ กล่าว เขา กล่าวว่า ค่าเงินบาทในวันนี้ จะเคลื่อนไหวตามสกุลเงินภูมิภาคและสกุลเงินยูโร โดยมีแนวโน้มไปในทางอ่อนค่า หลังยูโรถูกกดดันจากการที่กรีซ ถูกมูตีสปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

ดิลเลอร์คาดว่าเงินบาทวันนี้ จะมีกรอบการเคลื่อนไหวที่ 30.25 ถึง 30.35

EXIM
DAILY
NEWS

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้คำเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้